

Số: 179/BC-HĐND

Hón Quản, ngày 08 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

V/v tổng hợp ý kiến tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII

Căn cứ Thông báo số 140/TB-HĐND ngày 30/10/2023 của Thường trực HĐND huyện về Kết luận Hội nghị liên tịch bàn về dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII và những nội dung định hướng của Thường trực Huyện ủy.

Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến tại phiên họp Tổ như sau:

I. Về việc thảo luận và cho ý kiến về một số báo cáo trình kỳ họp

Về cơ bản đại biểu thống nhất với các báo cáo và có một số ý kiến như sau:

1. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử thị trấn Tân Khai

- Đối với việc quản lý quy hoạch đất đai trên địa bàn huyện còn nhiều bất cập, việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đều chậm, việc điều chỉnh biên độ và chênh lệch giữa đo đạc trước và hiện tại, việc trả giấy CNQSDĐ cho người dân cũng rất chậm...gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Đề nghị cho biết giải pháp trong thời gian tới.

- Khi đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như đường điện, đường...cần đánh giá tốt việc tác động đến môi trường, an toàn khi giao thông, mở mương thoát nước đúng vị trí, đẩy nhanh tiến độ thi công...

- Tình hình thu ngân sách thiếu hụt dẫn tới không có nguồn để chi các hoạt động thường xuyên. Đề nghị chi biết giải pháp?

2. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã An Khương: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện có đề cập đến một số khó khăn dẫn đến kết quả thi hành án đạt chưa cao, số vụ tồn đọng chuyển qua năm sau nhiều. Tuy nhiên, phương hướng ngành Thi hành án đưa ra còn chung chung, đề nghị cho biết phương hướng, giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này.

3. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã Tân Hưng: Đề nghị các Ban HĐND huyện khi thẩm tra các nội dung trình kỳ họp cần đánh giá ngắn gọn những kết quả đã đạt được (không lặp lại những kết quả đã có trong Báo cáo, dự thảo trình kỳ họp của UBND huyện) và đề xuất những ý kiến cụ thể cũng như đề nghị hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất để báo cáo HĐND huyện.

4. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã Phước An - Tân Quan: Thẻ BHYT của người dân không có địa chỉ của ấp. Vì vậy cán bộ xã rất khó khăn đưa cho dân, đã có kiến nghị nhiều lần đến Bảo hiểm xã hội huyện, lãnh đạo đơn vị cũng đã nhiều lần tiếp thu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị BHXH huyện làm rõ nguyên nhân, lý do vì sao không điều chỉnh? Giải pháp trong thời gian tới như thế nào?

5. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã An Khương: Hiện nay, dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế huyện đang có dấu hiệu lâm vào tình trạng chung là thiếu các thiết bị y tế, thuốc; người dân đi khám BHYT nhưng phải lấy đơn thuốc ra mua dịch vụ bên ngoài gây mất niềm tin của Nhân dân vào việc tham gia BHYT cũng như ảnh hưởng rất lớn đến việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua thẻ BHYT nhằm hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ, HĐND các cấp giao năm 2023. Theo Công văn số 4020/UBND-KGVX ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh thì Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản là 01 trong 06 đơn vị trong toàn tỉnh không thực hiện đấu thầu đối với các gói thầu dưới 200 triệu để mua thuốc, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh theo phân cấp của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020. Đề nghị lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện cho biết giải pháp để đảm bảo thuốc, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cũng như để đáp ứng việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn trong thời gian tới.

II. Đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp

Qua tổng hợp ý kiến họp Tổ và nội dung định hướng của Thường trực Huyện ủy. Thường trực HĐND huyện quyết định chất vấn đại diện lãnh đạo UBND huyện các nội dung sau:

- **Nội dung 1:** Việc thi công tuyến đường ngã ba Xa Cát kết nối Khu công nghiệp Việt Kiều và xã Minh Đức theo Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 13/7/2023 và trả lời của đồng chí Nguyễn Vũ Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên chất vấn kỳ họp giữa năm 2023 thì 6 tháng cuối năm 2023 UBND tỉnh chưa thể tiếp tục bố trí kinh phí nên công trình tạm dừng thi công nhưng vẫn đang thực hiện các thủ tục để giải phóng mặt bằng. Cũng theo báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2022 của đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện thì theo quy định công trình có thể vừa tiến hành thi công vừa giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện vẫn chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời các trụ điện nằm giữa đường, tạm thời khắc phục các “các hố sâu”, “ổ gà” nằm giữa đường để đảm bảo an toàn lưu thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tại nạn chết người đoạn đang thi công gần trại heo. Đồng thời hiện nay, khi kết thúc mùa mưa lớp nhựa bê tông thứ nhất tại những đoạn đã thi công lại tiếp tục bị bong tróc và đang tiếp tục được sửa chữa.

Đề nghị UBND huyện cho biết việc di dời trụ điện nằm giữa đường đến thời điểm nào thì thực hiện và trong thời gian chờ di dời thì biện pháp trước mắt để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc là gì?. Xem xét lại năng lực của đơn vị thi công, trách nhiệm giám sát của đơn vị đại diện chủ đầu tư khi chất lượng phần đường đã thi công không đảm bảo (đoạn gần ngã ba xã Minh

Đúc, theo quan sát bằng mắt thường có thể thấy diện tích bong tróc phải vá dặm gần 2/5 diện tích đã thảm nhựa nóng).

- **Nội dung 2:** Hiện nay trên địa bàn huyện các công trình dự án dở dang còn rất nhiều như: Đường giao thông, cầu, mương thoát nước, trường học, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện ...Do thiếu hụt nguồn vốn, nhiều công trình đến hạn hoàn thành nhưng không tiếp tục bố trí vốn phải xin gia hạn sang năm 2024. Bên cạnh đó còn khoảng trên 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư. Trong điều kiện khó khăn về vốn, huyện nhà sắp nhập và khối lượng công trình cả gia hạn và các công trình chuẩn bị đầu tư rất lớn. Như vậy trong điều kiện nêu trên, năm 2024, UBND huyện có những giải pháp gì để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

- **Nội dung 3:** Tại các đợt tiếp xúc với cử tri xã Thanh Bình, cử tri ấp Sóc Răng nói riêng và cử tri xã Thanh Bình nói chung, đã nhiều lần có ý kiến về việc sau khi di dời nghĩa trang ấp Sóc Răng về nghĩa trang Vườn Khế thì người dân gặp nhiều khó khăn trong việc chôn cất người thân khi qua đời. Trong các lần đợt tiếp xúc cử tri, lãnh đạo UBND huyện có giải trình ý kiến và trả lời với cử tri là hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo các bộ phận có liên quan khảo sát khu vực đất lô cao su thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long quản lý, tọa lạc tại xã Minh Tâm để làm Nghĩa trang nhân dân huyện Hớn Quản, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm trong khi đó nhu cầu của người dân đang rất cần.

Đề nghị UBND huyện cho biết tiến độ công tác khảo sát, lập quy hoạch nghĩa trang Nhân dân của huyện hiện nay đã thực hiện đến đâu? Lộ trình dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động của nghĩa trang Nhân dân huyện Hớn Quản.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII. Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo bổ sung, làm rõ và chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP, CV(Tuyên);
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Thanh Triều